
Aðalfundur Ljúfs
Dags.: 1. febrúar 2024
Félagsheimili Ljúfs

Formaður býður fundargesti velkomna og setur fundinn kl.: 20:39.
Fundarstjóri tilnefndur: Sigríður Hjálmarsdóttir
Ritari tilnefndur: Þórunn Bjarnadóttir
Tilnefningar eru samþykktar.

Fundarstjóri spyr hvort einhverjar athugasemdir séu við boðun fundarins,
svo er ekki.
20 félagsmenn eru mættir á fundinn, fundarstjóri lýsir fundinn löglega boðaðan.
Fundarstjóri gefur formanni orðið með skýrslu stjórnar.

1. Ársskýrsla stjórnar
Formaður les skýrslu stjórnar. Sjá ársskýrslu á heimasíðu Ljúfs www.ljufur.is.

2. Gjaldkeri leggur fram ársreikning

3. Umræður um skýrslu ársskýrslu stjórnar og gjaldkera
a) Af hverju lækkar styrkur frá Hveragerði og Ölfus um milljón? Það er skráð inn

sem óinnheimtar tekjur, styrkir sem voru greiddir út 2024.
b) Vantar inn greiðslur fyrir beitargjöld? Það á eftir að senda út reikninga.
c) Leiga á Reykjakotslandinu: það eru 10 hektarar sem eru aldrei notaðir sem er

verið að borga fyrir. Hefur ekki verið athugað.
d) Er þjónustusamningur við Hveragerði enn í gangi? Já það eru samningar við

Hveragerði út 2025 og 2024 hjá Ölfusi.
e) Hverju á að breyta með deiluskipulagi? Fleiri lóðir fyrir hesthús og lóð fyrir

reiðhöll. Vonumst til að fá beitarhólf skilgreind sem hluti af hesthúsahverfi.
f) Hvar á raflýsingin að koma? Ljósastaurar eiga að koma í hverfið, bærinn vill

lýsa bílveginn frá Friðarstaðalandi og inn í dal þannig að þeir lýsi líka á
reiðveg.

g) Var styrkur sem veittur var fyrir lýsingunni greiddur til félagsins? Nei,
Hveragerðisbær keypti ljósastaura sem ætlaðir eru innan hverfisins en verkið
hefur stoppað á því að útboð á verkinu var hærra en áætlað var.

4. Reikningar bornir undir atkvæði
Ársreikningur 2023 er samþykktur.

5. Félagsgjald fyrir komandi ár
Stjórn leggur til hækkun á félagsgjöldum fyrir 18-69 ára upp í 10000 en frítt fyrir börn
og félaga 70 ára og eldri.
Tillaga fundar óbreytt fyrir börn en 10000kr. fyrir fullorðna.
Tillaga fundar var samþykkt: 3000kr fyrir börn 10-17 ára og 10000kr fyrir 18-69 ára.



6. Skýrslur nefnda

Reiðveganefnd: Cora les upp skýrslu reiðveganefndar.
Landsmótsnefnd: Ragnhildur segir frá störfum landsmótsnefndar..

Mótanefnd: Erla segir frá störfum mótanefndar.

Beitar- og mannvirkjanefnd: Jóhann les upp skýrslu beitar- og mannvirkjanefndar.

Æskulýðsnefnd: Lovísa les upp skýrslu æskulýðsnefndar.

Reiðhallarnefnd: Heiðrún les upp skýrslu reiðhallarnefndar.

Skemmti- og ferðanefnd: Astrid les upp skýrslu nefndarinnar.

7. Lagabreytingar

Breyting á gr. 18: 

Núverandi grein 18: "Stjórn félagsins er heimilt að bera fram tillögu á aðalfundi um kjör
heiðursfélaga. Heiðursfélagar geta þeir einir orðið, sem sýnt hafa frábæran áhuga og
dugnað í störfum sínum til eflingar í félaginu og markmiðum þess.
Stjórn skal setja reglur um veitingu viðurkenninga og tilnefningu heiðursfélaga sem birtar
skulu á heimasíðu félagsins."

Tillaga: "Stjórn félagsins er heimilt að tilnefna heiðursfélaga. Heiðursfélagar geta þeir einir
orðið, sem sýnt hafa frábæran áhuga og dugnað í störfum sínum til eflingar í félaginu og
markmiðum þess.
Stjórn skal setja reglur um veitingu viðurkenninga og tilnefningu heiðursfélaga sem birtar
skulu á heimasíðu félagsins."

Tillagan er samþykkt.

8. Kosning stjórnarmanna
Tvö sæti til stjórnar til tveggja ára og eitt sæti til eins árs.
Erla og Cora til tveggja ára og Snævar til eins árs. - Samþykkt með lófataki
Varamann í stjórn til tveggja ára.
Linda býður sig fram. - Samþykkt með lófataki.

Tilnefning til fulltrúa Rangárbakka. Linda býður sig fram. - Samþykkt með lófataki

9. Tilnefningar í nefndir

Beitar- og mannvirkjanefnd: Jóhann Pétur formaður, Jóhann Ævarsson varaformaður, Þráinn
Ævarsson, Guðjón Häsler, Steingrímur Viktorsson, Nicolas Gadányi.



Reiðhallarnefnd: Heiðrún Halldórsdóttir formaður, Lovísa Bragadóttir, Snævar Freyr
Sigtryggsson, Kristín Hanna Bergsdóttir, Þórunn Bjarnadóttir, Astrid Jóhanna Kristinsdóttir.

Mótanefnd: Linda Sif Brynjarsdóttir formaður, Ragnhildur Gísladóttir, Erla Björk Tryggvadóttir,
Sigurrós Lilja Ragnarsdóttir.

Skemmti- og ferðanefnd: Erla Björk Tryggvadóttir formaður, Lovísa Bragadóttir, Ragnhildur
Gísladóttir, Þuríður Annabell Tix, Sabine Girke.

Æskulýðsnefnd: Margrét Polly Hansen formaður, Lovísa Bragadóttir, Karin Pålson, Astrid
Jóhanna Kristinsdóttir, Þórunn Bjarnadóttir.

Reiðveganefnd: Claudia Schenk formaður, Cora Jovanna Claas, Arnar Bjarki Árnason.

Landsmótsnefnd: Ragnhildur Gísladóttir formaður, Yvonne Tix.

10. Önnur mál

a) Samþykkt hefur verið af bæjarráði að hefja vinnu við deiliskipulag. Bæjarstjórn mun
taka málið fyrir og er beðið eftir svari frá þeim áður en hafist er handa við undirbúning
þess.
Óskum eftir fólki í vinnuhóp til að vinna í að setja upp deiliskipulag. Guðjón,
Sólmundur gefa kost á sér ásamt meðlimum úr reiðhallarnefnd og stjórn.

b) Samþykkir fundurinn tillögu reiðhallarnefndar um að halda áfram með þá áætlun sem
kynnt var í skýrslu nefndarinnar? - Fundurinn samþykkir að reiðveganefnd ásamt
stjórn haldi áfram að vinna í að setja upp 12 ára áætlun.

i) Félagsmaður: sagan kennir okkur að ekki er hægt að gera ráð fyrir að selja
minni reiðskemmuna á fullu verði því hesthús í hverfinu hafa aldrei selst á
fullu verði.

c) Formaður heiðrar sjálfboðaliða ársins: Jóhann Ævarsson

Fundarstjóri segir fundi slitið kl. 21:42.


